



บทอ่านที่ 1

2 ปต 1:16-19

เมื่อเราประกาศให้ท่านรู้ถึงพระฤทธานุภาพและการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา นั้น เรามิได้พูดตามนิยายมงายที่สร้างขึ้น แต่เราประจักษ์ด้วยตาตนเองถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงรับพระเกียรติและพระสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าพระบิดาเมื่อมีเสียงตรัสจากพระสิริรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่มาสู่พระองค์ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา ซึ่งเราพอใจ” เราได้ยินเสียงนี้มาจากสวรรค์ขณะที่เรายูกับพระองค์บนภูเขาซีนายดีลิตีนั้น

เรายังมีถ้อยคำที่นำเชื่อถ้อยกันนั้นของบรรดาประกาศก และจะเป็นการดีถ้าท่านสนใจถ้อยคำเหล่านี้ รับถ้อยคำดังกล่าวเป็นเสมือนแสงประทีปส่องสว่างในที่มืด จนกว่าอรุณจะทอแสง และดาวประจักษ์จะปรากฏขึ้นในจิตใจของท่าน

พระวรสาร

ลก 9:28ข-36

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า ทันใดนั้น บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห์ มาสนทนากับพระองค์ ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม เปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างกึ่งงงนอนมาก เมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไป

เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี้สบายน่าอยู่จริง ๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไร ขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้น เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆ เขากลัวมาก เสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด”

เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้ว ศิษย์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียว เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้น



ไม่มีใครชอบความยากลำบาก ทุกคนอยากสบาย อยากมีกินมีใช้ มีความสุขโดยไม่ต้องแสวงหาหรือดิ้นรน บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็เช่นกัน พวกเขาดูตื่นเตนกับสิ่งสวยงาม ความตระการตา แต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกพวกเขาตลอดเวลาคือพระองค์ต้องรับทรมาน ตาย และจะกลับเป็นขึ้นมา นี่คือความเป็นจริงของชีวิต แต่เปโตรกลับต้องการอยู่กับภาพงาม ๆ นั้นตลอดไป ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเมสสิยาห์และศิษย์ของพระองค์ ขอให้เราระหนักอยู่เสมอว่า หากปราศจากกางเขนเราจะไม่มีวันเข้าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

อังคาร

6

สิงหาคม

ฉลองพระเยซูเจ้า
ทรงประจักษ์
พระวรกายต่อหน้า
อัครสาวก

สดด 97:1-2.5-6.9

